
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์ 
สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจ าปี   ๒๕๖3 

วันพฤหัสบดีที่  20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖3 
   เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

ณ    ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์ 
……………………………………….......................................................... 

ผู้มาประชุม 
 ๑. นายวินัย           บุญเพ่ิม   ประธานสภาฯ  
 2. นายประดิษฐ์  อินทร์ต๊ะ  รองประธานสภาฯ 
 3. นางผ่องศรี         หลาทอง               สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑              
        4. นายณัฐวัฒน์       สาธุจรัญ              สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
 5. นายสมคิด  ศิลลา   สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
 6. นางสาวนภาพร ศิรินภารัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  
        7. นายนคร  วงษ์ค านา           สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
 8. นางพิมพา  จารนัย   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
        9. นายสุชิน          ผิวลออ               สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
        10. นางจ าเนียร        ใจดี                    สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
        11. นายนิพร           ชินค าวงศ์             สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  
 12.นางประไพ  ไพรหลวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒                
       13. นางนวรัตน์       พันธุเวช               เลขานุการสภาฯ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นายพิเชษฐ          เลี่ยวบุ้นกิม           นายกเทศมนตรีต าบลวังสมบูรณ์ 
         ๒. นายประดิษฐ์      วงษ์สา                รองนายกเทศมนตรีต าบลวังสมบูรณ์ 
 3. นายเทียบ  จารนัย   รองนายกเทศมนตรีต าบลวังสมบูรณ์ 
          4. นางบุญส่ง   สุริยาการณ์  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ             
 5. นายณัฐกฤตย์  เภาสามมุข  ผู้อ านวยการกองช่าง 
        6. น.ส.สิรีรัศมิ์        รักษาสัตย์            นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
          7. นางสาวธีราภรณ์ กรดคีรี   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 8. นายภาคภูมิ  นวลเถลิงศักดิ์  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 9. นายสมบูรณ์  สุริยาการณ์  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 16 
 10. นายจ ารัส  เชื้อนุ่น   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 15 
 11. นายชัยพฤกษ์ รักษาสัตย์  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 12. นางสาวอนัญญา ละวิโรจน์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 13. นางสาวแสงระวี ค าภักดี   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 14. นางสาววิจติตรา ในทอง   เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
 15. นางสาวกุลริศา อินทรเทศ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
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 16. นางสาวนฤมล ศรีสงคราม  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
 17. นายพิชิต  อยู่พุ่ม   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ 
 18. นายกฤษณะ  แต่งทรัพย์  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 
          19. นายชัยรัตน์  รักษาสัตย์  คนงานทั่วไป 
 20. นางสาวทรรศชนก ลาสอาด   คนงานทั่วไป  
 21. นางสาวธนาพร มณทาชาติ  คนงานทั่วไป 
ผู้ไม่มาประชุม  
 1.นางสาวศมนธร        กงซัว                 เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลวังสมบูรณ์ 
 
เริ่มประชุม  -เมื่อองค์ประชุมพร้อม นายวินัย  บุญเพิ่ม   ประธานสภาเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์ 
เวลา ๑๐.๐๐ น.  ได้น าสมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมจุด ธูป เทียน  บูชาพระ
   รัตนตรัย 
นายวินัย  บุญเพิ่ม -จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
ประธานสภาฯ 
นายเทียบ  จารนัย -กล่าวน าบูชาพระรัตนตรัย 
รองนายกเทศมนตรีฯ  
นายวินัย  บุญเพิ่ม -เมื่อองค์ประชุมพร้อมแล้ว  ขอเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบล 
ประธานสภาฯ  วังสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖3 และขอด าเนินการประชุมตาม
   ระเบียบวาระ ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 นายวินัย  บุญเพิ่ม -ไม่มี- 
ประธานสภาฯ     
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์     สมัยท่ี 4  
   ประจ าปี  ๒๕๖2 วันพุธที่  13  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖2          
นายวินัย  บุญเพิ่ม -ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล
ประธานสภาฯ  วังสมบูรณ์  สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖2  มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ
   ท่านใดจะขอให้แก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อความใดหรือไม่ (ถ้าไม่มีจะขอมติเพ่ือรับรอง
   รายงานการประชุม) 
นายสุชิน   ผิวลออ เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านนายกฯ และ  คณะผู้บริหาร  ทุกท่าน              
สมาชิกสภาฯ  ผมนายสุชิน ผิวลออ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ขอแก้ไขรายงานการประชุมสภา
   เทศบาลต าบลวังสมบูรณ์ สมัยที่ 4 ประจ าปี  ๒๕๖2 วันพุธที่  13 พฤศจิกายน 
   พ.ศ. ๒๕๖2 หน้าที่ 6 จากนายสุชิน ผิวลออ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1   เป็น 
   สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 ครับ 
นายวินัย  บุญเพิ่ม มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะขอให้แก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อความใดหรือไม่ (ถ้าไม่มี
ประธานสภาฯ  จะขอมติเพ่ือรับรองรายงานการประชุม) 
 
 

       /มติที่ประชุม.. 
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มติที่ประชุม  (สมาชิกสภาฯ ยกมือรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์ 
    สมัยสามัญ  สมัยที่4   ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเอกฉันท์ จ านวน 11  เสียง)  

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
        -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
นายวินัย  บุญเพิ่ม 4.1 การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.2563 
ประธานสภาฯ  และก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป  ขอเชิญเลขานุการ
   สภาเทศบาลได้ชี้แจงระเบียบฯ ให้ที่ประชุม สภาฯ ทราบ 
นางนวรัตน์  พันธุเวช -ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่12) 
 เลขานุการสภาฯ พ.ศ. 2546  มาตรา 24 วรรคแรก บัญญัติว่าในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ 
   4 สมัย สมัยประชุมสภาสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยประจ าปี ให้สภา   
   เทศบาล ก าหนดวรรคท้าย บัญญัติว่าสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มกี าหนดไม่
   เกิน 30 วัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการ 
   จังหวัด 
   -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  
   2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2554 ข้อ 21 การก าหนดจ านวนสมัย
   ประชุมสามัญประจ าปี  ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี
   ของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลา
   ของสมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน า 
   ปรึกษา ในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้น าความในข้อ 11 
   มาบังคับใช้โดยอนุโลม กล่าวคือ ส าหรับเทศบาล ให้สภาเทศบาลก าหนดว่าการ 
   ประชุมสมัยสามัญประจ าปีแต่ละสมัย ในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมี 
   ก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี  สมัยแรกของปี
   ถัดไป 
นายวินัย บุญเพิ่ม -ผมขอให้สมาชิกสภาฯ พิจารณาร่วมกันว่า สมัยประชุมสามัญประจ าปี 2563 และ  
ประธานสภาฯ  สมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรกของปีถัดไป ควรจะก าหนดเมื่อใดเพ่ือลงมติ
   ต่อไป 
 นายวินัย บุญเพิ่ม   ผมขอเสนอให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้ 
 ประธานสภาฯ   สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2563 
   ตั้งแต่วันที่  1 พฤษภาคม 2563– วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 
   สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2563 
   ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 – วันที่ 30 สิงหาคม 2563           
   สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2563 
   ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 
   สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2564 
   ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 – วันที่ 2 มีนาคม 2564 

/นายวินัย.. 
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นายวินัย บุญเพิ่ม -มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้ก าหนดสมัยประชุม ดังกล่าวข้างต้นด้วย
ประธานสภาฯ  หรือไม่ 

นายณัฐวัฒน์ สาธุจรัญ    เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านนายกฯ และคณะผู้บริหารทุกท่าน          
สมาชิกสภาฯ  ผม นายณัฐวัฒน์ สาธุจรัญ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ เห็นด้วยกับประธานสภาฯ
   ในการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.๒๕๖3 
นายวินัย บุญเพิ่ม -มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้ก าหนดสมัยประชุม ดังกล่าวข้างต้นด้วยอีก
ประธานสภาฯ  หรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมด้วยครับ 

มติที่ประชุม               (สมาชิกสภา ฯ ยกมือรับรองการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.2563 
   เป็นเอกฉันท์ จ านวน 11 เสียง )  
นายวินัย  บุญเพิ่ม 4.2 การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย   จ านวน 3 รายการ 
ประธานสภาฯ  (1) อุดหนุนโครงการค่ายคุณธรรมน าสันติสุข เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
        นักเรียนในเขตพื้นที่ต าบลวังสมบูรณ์ จ านวนเงิน  100,000 บาท  
   ขอเชิญ เลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงระเบียบ ให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบ 
นางนวรัตน์  พันธุเวช - ตามหนังสือโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ที่ 04153.160/033 ลงวันที่ 21   
เลขานุการสภาฯ          มกราคม พ.ศ. 2563  เรื่องขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการค่ายคุณธรรม
   น าสันติสุข เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษานักเรียนในเขตพ้ืนที่ต าบลวังสมบูรณ์ ตาม
   พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 67 เทศบาลอาจมีรายจ่ายดังต่อไปนี้  
   ๑) เงินเดือน 
   ๒) ค่าจ้าง 
   ๓) เงินค่าตอบแทนอ่ืนๆ 
   ๔) ค่าใช้สอย 
   ๕) ค่าวัสดุ                  
   ๖) ค่าครุภัณฑ์ 
   ๗) ค่าท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ 
   ๘) เงินอุดหนุน 
   ๙) รายจ่ายอื่นใดตามข้อผูกพันหรือตามท่ีมีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวง 
       มหาดไทยก าหนดไว้มาตรา ๖๗ ทวิ การจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗ (๘) และ 
       การจ่ายเงินเพื่อการลงทุน เทศบาลจะกระท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภา
       เทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบล 
       วังสมบูรณ์  ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมสภาทราบ 
นายพิเชษฐ เลี่ยวบุ้นกิม เรียนท่านประธานสภาฯและผู้บริหาร ทุกท่าน ตามหนังสือที่อ้างถึงโรงเรียนอนุบาล
นายกเทศมนตรีฯ       วังสมบูรณ์ ได้จัดท าโครงการค่ายคุณธรรมน าสันติสุข เพ่ือมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็น
   มนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ ทั้งร่างกาย และจิตใจ มีความรู้คู่คุณธรรม มีจิตส านึกใน
   ความเป็นพลเมืองไทย โดยมีโรงเรียนในพ้ืนที่ คือ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์, 
   โรงเรียนบ้านซับสิงโต ,โรงเรียนบ้านไร่สามศรี ,โรงเรียนบ้านคลองทราย ,โรงเรียน
   ต ารวจตระเวนชายแดนวังศรีทอง  โดยมีงบประมาณที่ได้รับการบริจาค จ านวน 
   2,000 บาท  ซึ่งยังไม่สามารถด าเนินการได้  เนื่องจากเป็นการจ่ายเงินอุดหนุน   

/โดย.. 
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   โดยที่เทศบาลมิได้ตั้งงบประมาณรองรับไว้  เทศบาลจึงขอความเห็นชอบจากสภา  
   เพ่ือพิจารณาจ่ายเงินอุดหนุนให้กับโครงการค่ายคุณธรรมน าสันติสุข เพ่ือพัฒนา 
   คุณภาพการศึกษานักเรียนในเขตพ้ืนที่ต าบลวังสมบูรณ์ ดังนี้ 
   ขอโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖3  กองการศึกษา  
   โอนลด 
   งบประมาณด้านการบริการชุมชนและสังคม    แผนงานการศึกษา  งานบริหาร 
   ทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา   หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ประเภทเงินเดือนพนักงาน 
   งบประมาณตั้งไว้ จ านวน  408,82๐ บาท  คงเหลือ 233,820 บาท ขอโอนลด  
   1๐๐,๐๐0 บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด 133,820 บาท ขอโอนลด 
   รายการดังกล่าวข้างต้น มาตั้งในหมวดเงินอุดหนุน   จ านวน   ๑  รายการ   
   รายละเอียดดังนี้                
   โอนเพิ่ม 
   งบประมาณด้านบริการชุมชนและสังคม    แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัย
   เรียนและประถมศึกษา   งบเงินอุดหนุน   อุดหนุนส่วนราชการ  โครงการค่าย 
   คุณธรรมน าสันติสุข เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษานักเรียนในเขตพ้ืนที่ต าบล 
   วังสมบูรณ์ จ านวน 100,000  บาท 

นายวินัย บุญเพิ่ม มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปราย หรือไม่ 
ประธานสภาฯ 

นายประดิษฐ์ อินทร์ต๊ะ เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านนายกฯ และคณะผู้บริหาร ทุกท่าน          
สมาชิกสภาฯ   ผม นายประดิษฐ์ อินทร์ต๊ะ  รองประธานสภาฯ เห็นด้วยให้โอนตั้งในหมวดเงิน 
   อุดหนุน เพราะมีความส าคัญต่อระบบการศึกษา 

นายณัฐวัฒน์ สาธุจรัญ เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านนายกฯ และคณะผู้บริหาร ทุกท่าน          
สมาชิกสภาฯ   ผม นายณัฐวัฒน์ สาธุจรัญ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ขอดูรายละเอียดโครงการ
    ค่ายคุณธรรมน าสันติสุข เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษานักเรียนในเขตพ้ืนที่ต าบล 
   วังสมบูรณ์ ด้วยครับ และการโอนลดในหมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภท 
   เงินเดือนพนักงาน โอนลดออกมาจะเพียงพอในการจ่ายเงินเดือนหรือไม่ 

น.ส.ธีราภรณ์ กรดคีรี     เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านนายกฯ และคณะผู้บริหาร ทุกท่าน   
นักทรัพยากรบุคคล  ดิฉัน น.ส.ธีราภรณ์ กรดคีรี นักทรัพยากรบุคคล ขอชี้แจงเกี่ยวกับการตั้งงบประมาณ
   เพียงพอต่อเงินเดือนพนักงาน เพราะเงินที่โอนลดเป็นกรอบเงินเดือนผู้อ านวยการ
   กอง ที่ระเบียบต้องตั้งไว้ กองการศึกษายังไม่มีผู้อ านวยการกองมาบรรจุค่ะ   

นายวินัย บุญเพิ่ม มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปราย หรือไม่ หากไม่มี  ผมจะขอมติที่ประชุม
ประธานสภาฯ     ด้วยครับ 
มติที่ประชุม            (สมาชิกสภาฯ ยกมือรับรองเห็นด้วยในการโอนงบประมาณรายจ่ายมาตั้งจ่าย 
   รายการใหม่อุดหนุนโครงการค่ายคุณธรรมน าสันติสุข เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
   นักเรียนในเขตพ้ืนที่ต าบลวังสมบูรณ์ จ านวนเงิน 100,000 บาท 
   เป็นเอกฉันท์ จ านวน 11  เสียง) 

/นายวินัย.. 
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นายวินัย บุญเพิ่ม   (2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (จัดซื้อเครื่องพิมพ์) กองการศึกษา                 
ประธานสภาฯ  จ านวนเงิน  3,600 บาท ขอเชิญ เลขานุการสภาเทศบาลได้  ชี้แจงระเบียบ  
   ให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบ 
นางนวรัตน์  พันธุเวช   กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
เลขานุการสภาฯ  ๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณข้อ ๒๗  การ
   โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ
   เปลี่ยนปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่   ให้เป็นไปตาม 
   อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลวังสมบูรณ์ ชี้แจง
   ให้ที่ประชุมพิจารณา   

นายพิเชษฐ เลี่ยวบุ้นกิม เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์และผู้บริหาร
นายกเทศมนตรีฯ ขอโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖3 กองการศึกษา  ครุภัณฑ์  
   คอมพิวเตอร์ (จัดซื้อเครื่องพิมพ์) 
   โอนลด 
   งบประมาณด้านการบริการชุมชนและสังคม    แผนงานการศึกษา   
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   หมวดค่าครุภัณฑ์   ประเภทครุภัณฑ์ 
   คอมพิวเตอร์ (จัดซื้อเครื่องพิมพ์) งบประมาณตั้งไว้ จ านวน  7,90๐ บาท  คงเหลือ 
   7,900 บาท ขอโอนลด  3,600 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน   4,300 บาท  
   ขอโอนลดรายการดังกล่าวข้างต้น มาเข้าในหมวดค่าสาธารณูปโภค  จ านวน   ๑  
   รายการ รายละเอียดดังนี้  
    โอนเพิ่ม   
   งบประมาณด้านบริการชุมชนและสังคม    แผนงานการศึกษา   งานบริหาร 
   ทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา  งบด าเนินงาน   หมวดค่าสาธารณูปโภค              
   ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม   งบประมาณตั้งไว้ จ านวน  
   20,000 บาท คงเหลือ 5,020 บาท ขอโอนเพ่ิม 3,600 บาท  งบประมาณ 
   คงเหลือหลังโอน 8,620 บาท 

นายวินัย บุญเพิ่ม มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปราย หรือไม่ หากไม่มี  ผมจะขอมติที่ประชุม
ประธานสภาฯ     ด้วยครับ 

มติที่ประชุม  (สมาชิกสภาฯ ยกมือรับรองครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (จัดซื้อเครื่องพิมพ์)  
   กองการศึกษา  จ านวนเงิน  3,600 บาท เป็นเอกฉันท์ จ านวน 11  เสียง)  

นายวินัย บุญเพิ่ม (3) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ไฟแวบ) กองช่าง   
ประธานสภาฯ  จ านวนเงิน 34,000 บาท   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลวังสมบูรณ์ ชี้แจง
   ให้ที่ประชุมพิจารณา      

นายพิเชษฐ เลี่ยวบุ้นกิม  -ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ไฟแวบ)  กองช่าง 
นายกเทศมนตรีฯ จ านวนเงิน 34,000 บาท 
 

/โอนลด.. 
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   โอนลด 
   งบประมาณด้านการบริการชุมชนและสังคม    แผนงานเคหะและชุมชน   
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   หมวดค่าใช้สอย    ประเภทรายจ่าย 
   เพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ   งบประมาณตั้งไว้ จ านวน  200,000 บาท  คงเหลือ  
   200,000 บาท ขอโอนลด 34,000 บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน   
   166,000 บาท  ขอโอนลดรายการดังกล่าวข้างต้น มาเข้าในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
   โฆษณาและเผยแพร่  จ านวน   ๑  รายการ  รายละเอียดดังนี้ 
   โอนเพิ่ม   
   งบประมาณด้านบริการชุมชนและสังคม    แผนงานเคหะและชุมชน        
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน    หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทค่าครุภัณฑ์
   โฆษณาและเผยแพร่  ขอโอนเพิ่ม 34,000 บาท   

นายวินัย บุญเพิ่ม มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปราย หรือไม่ หากไม่มี  ผมจะขอมติที่ประชุม
ประธานสภาฯ  ด้วยครับ   

มติที่ประชุม             (สมาชิกสภาฯ ยกมือรับรองเห็นด้วยในการโอนงบประมาณรายจ่ายมาตั้งจ่าย 
   รายการใหม่ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ไฟแวบ)  กองช่าง    
   จ านวนเงิน  34,000 บาท เป็นเอกฉันท์ จ านวน 11  เสียง) 

นายวินัย บุญเพิ่ม 4.3 การพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาฯ  ประจ าปี  ๒๕๖3   จ านวน  4  รายการ 
   (1) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า พร้อมฝาปิด หมู่ 16 ซอย 2 งบประมาณ  
   470,000 บาท ขอเชิญ เลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงระเบียบ ฯ ให้ที่ประชุม
   สภาฯ ทราบ 

นางนวรัตน์  พันธุเวช เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายบางรายการ   มีความจ าเป็นต้องแก้ไขตามระเบียบ
เลขานุการสภาฯ  กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  
   ๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ ข้อ ๒๙ การ
   แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน  และสิ่งก่อ
   สร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่   
   ให้เป็นไปตามอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น    ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบล 
   วังสมบูรณ์ ชี้แจงรายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
   ประจ าปี ๒๕๖3 

นายพิเชษฐ เลี่ยวบุ้นกิม การพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖3   
นายกเทศมนตรีฯ จ านวน   4  รายการ  

   (1) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า พร้อมฝาปิด หมู่ 16 ซอย 2 งบประมาณ  
        470,000 บาท  

 

 

 /ข้อความเดิม.. 
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   ข้อความเดิม 

   ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน  หมวดค่า   
   ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
   พร้อมฝาปิด หมู่ 16 ซอย 2  ขนาดกว้าง  0.50  เมตร   ยาว  231.33 เมตร  
   ลึก 0.50 เมตร  ฝาปิดกว้าง 0.60 เมตร  ยาว 1.00 เมตร  หนา 0.10 เมตร    
   ท่อประปา PVC ขนาด 2 นิ้ว  ชั้น 8.50 จ านวน 59.00 ท่อน  หรือความยาวไม่
   น้อยกว่า 231.00 เมตร  และเทคอนกรีตบริเวณแนวก่อสร้างรางระบายน้ า     
   จ านวนเงิน 470,000  บาท   (สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)     

   ข้อความใหม่  

   ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน  หมวดค่าที่
   ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
   พร้อมฝาปิด หมู่ 16 ซอย ศ.อะไหล่  ขนาดกว้าง 0.50  เมตร ยาว  231.33 
   เมตร  ลึก 0.50 เมตร   ฝาปิดกว้าง 0.60 เมตร     ยาว 1.00 เมตร             
   หนา 0.10 เมตร ท่อประปา PVC ขนาด 2 นิ้ว  ชั้น 8.50 จ านวน 59.00 ท่อน  
   หรือความยาวไม่น้อยกว่า 231.00 เมตร  และเทคอนกรีตบริเวณแนวก่อสร้างราง
   ระบายน้ า จ านวนเงิน 470,000  บาท   (สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)  

นายวินัย  บุญเพิ่ม (1) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า พร้อมฝาปิด หมู่ 16 ซอย 2  งบประมาณ  
ประธานสภาฯ        470,000 บาท การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง จะต้องผ่านสภาเทศบาลก่อนครับ 
   มีสมาชิกสภาฯท่านใดประสงค์จะอภิปราย หรือไม่ หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  (สมาชิกสภาฯ ยกมือรับรองโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า พร้อมฝาปิด หมู่ 16 
   ซอย ศ.อะไหล่  งบประมาณ 470,000 บาท  เป็นเอกฉันท์ จ านวน 11  เสียง) 

นายพิเชษฐ เลี่ยวบุ้นกิม (2)จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้ งโต๊ะ (กองคลัง) จ านวน 1 เครื่อง  
นายกเทศมนตรีฯ      จ านวนเงิน 30,000 บาท 
   ข้อความเดิม 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ เครื่องๆละ 30,000 บาท 
   จ านวน  1 ชุด รายละเอียดดังนี้        
    คุณลักษณะพื้นฐาน 
   - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)  
    จ านวน 1 หน่วย มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 
    MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.2GHz 
   - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า 
   ดังนี้ 
   1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ า ขนาดไม่
      น้อยกว่า 2 GB หรือ 
 

/2).. 
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   2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ 
      Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ
      ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
   3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลัก
       ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB                    
   - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
         - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
     กว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB 
     จ านวน 1 หน่วย 
   - มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
   - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
     Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง   
   -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3  ช่อง 
   - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
   - มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมี
   ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย  (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและ 
   คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ 
   วันที่ 15 มีนาคม 2562)                 
   ข้อความใหม่ 
   คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
   - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core)  โดยมี 
     ความเร็วสัญญาณนาฬิกา พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิม 
     สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง         
     จ านวน 1 หน่วย 
   - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมใน
   ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB 
   - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือดีกว่า 
     ดังนี้                    
   1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ าขนาดไม่ 
      น้อยกว่า 2 GB หรือ 
   2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวล ผลกลาง แบบ 
     Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ
     ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
     3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลัก
      ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
     - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
 

/นายวินัย.. 
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นายวินัย  บุญเพิ่ม (2) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (กองคลัง) จ านวน 1 เครื่อง   
ประธานสภาฯ         จ านวนเงิน 30,000 บาท การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง จะต้องผ่านสภา
        เทศบาลก่อนครับ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปราย หรือไม่ หากไม่มี
        ผมจะขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  (สมาชิกสภาฯ ยกมือรับรองจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (กองคลัง) จ านวน 
    1 เครื่อง  จ านวนเงิน 30,000 บาท  เป็นเอกฉันท์ จ านวน 11  เสียง)  

นายพิเชษฐ เลี่ยวบุ้นกิม (3) จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก (ส านักปลัด,งานการเจ้าหน้าที่)   
นายกเทศมนตรีฯ       จ านวน  1 ตัว   จ านวนเงิน 3,800 บาท     
   ข้อความเดิม 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก   จ านวน ๑ ตัว จ านวนเงิน 
   3,800 บาท  ส าหรับงานการเจ้าหน้าที่   รายละเอียดดังนี้ 
   - ขนาดไม่น้อยกว่า 88.00 x 40.60 x 87.40 ซม.      
     จัดซื้อตามราคาท้องตลาด  เนื่องจากไม่มีรายละเอียดในบัญชีราคามาตรฐาน 
   ครุภัณฑ์ 
    ข้อความใหม่ 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกขนาด 3 ฟุต   จ านวน ๑ ตัว 
   จ านวนเงิน 3,800 บาท  ส าหรับงานการเจ้าหน้าที่    รายละเอียดดังนี้ 
   - ขนาดไม่น้อยกว่า 88.00 x 40.60 x 87.40 ซม.      
    จัดซื้อตามราคาท้องตลาด  เนื่องจากไม่มีรายละเอียดในบัญชีราคามาตรฐาน 
   ครุภัณฑ์ 

นายวินัย  บุญเพิ่ม (3) จัดซื้อตู้ เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก (ส านักปลัด ,งานการเจ้าหน้าที่)   
ประธานสภาฯ    จ านวน  1 ตัว  จ านวนเงิน 3,800 บาท การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงจะต้อง 
    ผ่านสภาเทศบาลก่อนครับ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปราย หรือไม่ หาก
   ไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม   (สมาชิกสภาฯ ยกมือรับรองจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก (ส านักปลัด,         
     งานการเจ้าหน้าที่) จ านวน  1 ตัว  จ านวนเงิน 3,800 บาท เป็นเอกฉันท์     
   จ านวน 11 เสียง) 

นายพิเชษฐ เลี่ยวบุ้นกิม (4) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก                                                          
นายกเทศมนตรีฯ      (กองการศึกษา) จ านวน 1 เครื่อง  จ านวนเงิน   7,900  บาท 
    ข้อความเดิม 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)   
   จ านวน 1  เครื่อง ๆ ละ 7,900  บาท                                                                   
    คุณลักษณะพื้นฐาน 
   -เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น  Printer, Copier , Scanner และ FAX ภายใน
    เครื่องเดียวกัน 
 

/ใช้เทคโนโลยี.. 
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   -ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก  (Inkjet) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  
    4,800 x 1,200  dpi หรือ  1,200 x  800 dpi 
   -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ  
    10 ภาพต่อนาที (ipm)  
   -สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A 4 (ขาวด า-สี) ได้ 
   -มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า หรือ  1,200 x 2,400 dpi 
   -มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)  
    -สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 
   -สามารถถ่ายส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 
   -สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์         
    (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ 
   เดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562) 
   ข้อความใหม่ 
   เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  
   ราคา 4,300 บาท 
   คุณลักษณะพื้นฐาน 
   - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
     จากโรงงานผู้ผลิต 
   - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
   - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 20 
     หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 
   - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อ
     นาที (ppm) หรือ 5 ภาพ ต่อนาที (ipm) 
   - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ                                 
      ดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
   - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
   - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 

นายวินัย  บุญเพิ่ม (4) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 
ประธานสภาฯ  (กองการศึกษา) จ านวน 1 เครื่อง  จ านวนเงิน   4,300  บาท การแก้ไข 
      เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง จะต้องผ่านสภาเทศบาลก่อนครับ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด 
   ประสงค์จะอภิปราย หรือไม่ หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม 
 
มติที่ประชุม  (สมาชิกสภาฯ ยกมือรับรองจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 
    (กองการศึกษา) จ านวน 1 เครื่อง  จ านวนเงิน   4,300  บาท  
   เป็นเอกฉันท์ จ านวน 11 เสียง) 

         พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 น 

 

/นายวินัย.. 
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นายวินัย  บุญเพิ่ม 4.๔ การพิจารณาโครงการจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน  9  โครงการ  
ประธานสภาฯ     จ านวนเงินทั้งสิ้น 3,296,100 บาท ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล  ได้ชี้แจง
   ระเบียบ ฯ ให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบ    
นางนวรัตน์ พันธุเวช  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
เลขานุการสภา ฯ         การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
   2561 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้  โดยได้รับอนุมัติ
   จากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
   (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้
      ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของ
     ประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
     ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
   (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ 
       ประเภทตามระเบียบแล้ว 
   (3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและ
       กันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
       บริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน 
   (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง 
       ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่
       ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
       ทั้งนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม  โดยค านึงถึงฐานะการเงิน
       การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว   ขอเชิญ
       ท่านนายกเทศมนตรีต าบลวังสมบูรณ์ ชี้แจงรายละเอียด  
นายพิเชษฐ เลี่ยวบุ้นกิม รายงานยอดเงินสะสม ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖2  ๑7,077,245.57   บาท          
นายกเทศมนตรีฯ หัก  เงินฝาก ก.ส.ท.    ๕,982,055.09   บาท                                             
            ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ช าระแล้ว            4,217,353.97   บาท 
     เงินส ารองงบบุคลากร(3 เดือน)               2,5๐๐,๐๐๐       บาท  
     เงินส ารองกรณีสาธารณภัย 10 %           1,000,000        บาท 
     ยอดเงินสะสมคงเหลือ                       3,377,836.51    บาท 
   การพิจารณาโครงการจ่ายขาดเงินสะสม  จ านวน  9  โครงการ รวมจ านวนเงิน 
   ทั้งสิ้น 3,296,100 บาท     รายละเอียด ดังนี้ 
   1.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 3 บ้านไร่สามสี         
          ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึก 100 เมตร พร้อมระบบควบคุม   
      Supmersible  pump ขนาด 1.5 HP แบบมาตรฐาน ก่อสร้างบ่อน้ าบาดาล   
      งบประมาณ 447,800 บาท (สี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
 

/เหตุผล.. 
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      เหตุผล  เนื่องจากประชาชนหมู่ที่ 3 บ้านไร่สามสี ได้รับความเดือดร้อนขาด 
      แคลนน้ าใช้ในการอุปโภค จึงมีความจ าเป็นขุดเจาะบ่อบาดาล  แก่ประชาชน ที่
      ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาดังกล่าว 
นายวินัย  บุญเพิ่ม    มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่
ประธานสภาฯ     ประชุมด้วยครับ 

มติที่ประชุม     (สมาชิกสภาฯ ยกมือรับรองโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 3 บ้านไร่สามสี         
          เป็นเอกฉันท์ จ านวน 11 เสียง) 

นายพิเชษฐ เลี่ยวบุ้นกิม 2.โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นคลองไร่สามสี 3   หมู่ที่ 3 
นายกเทศมนตรีฯ    สภาพคลองเดิม กว้าง 14.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร ลาด 1:1            
           โดยการก่อสร้างฝายน้ าล้นคลองไร่สามสี3 ขนาดสันฝายกว้าง 3.00 เมตร  
      ยาว 14.00 เมตร สูง 2.00 เมตร ลาด1:1 พร้อมขุดลอกหน้าฝาย+ท้ายฝาย 
      ขนาดกว้าง 14.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร ลาด  1:1  
      งบประมาณ   350,000 บาท  (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
      เหตุผล  เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่หมู่  3  มีน้ าเพียงพอในการใช้อุปโภค  ส าหรับ
      ท าการเกษตร  ให้เกษตรกรสามารถปลูกพืชผักได้  ในช่วงฤดูแล้ง  เพิ่ม 
      ประสิทธิภาพการผลิตของชุมชน  ซึ่งจะเป็นการช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ได้ใน
      ระยะยาว  

นายวินัย  บุญเพิ่ม    มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดประสงค์จะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่
ประธานสภาฯ     ประชุมด้วยครับ  

มติที่ประชุม     (สมาชิกสภาฯ ยกมือรับรองโครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นคลองไร่สามสี 3   หมู่ที่ 3
      เป็นเอกฉันท์ จ านวน 11 เสียง) 

นายพิเชษฐ เลี่ยวบุ้นกิม 3.โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 5  บ้านคลองร่วม    
นายกเทศมนตรีฯ    โดยการรื้อถอน หอถังเหล็กสูงส่งน้ าช ารุดเสียหาย  ขนาดความสูง 12.00 เมตร    
      พร้อมติดตั้งหอถังเหล็กสูงส่งน้ าใหม่ขนาด ความสูง 12.00 เมตร ปริมาณความจุ
      ไม่น้อยกว่า 12.00 ลบ.ม. งบประมาณ 288,000 บาท (สองแสนแปดหมื่น
      แปดพันบาทถ้วน) 
      เหตุผล  เนื่องจากบ้านคลองร่วม หมู่ 5 ได้รับความเดือดร้อนเพราะไม่มีน้ าใช้
      อุปโภค  น้ าไม่พอ ประกอบกับน้ าบาดาลใต้ดินน้อยลง  จึงท าให้ปริมาณไม่ 
      เพียงพอต่อความต้องการ  

นายวินัย  บุญเพิ่ม    มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่
ประธานสภาฯ     ประชุมด้วยครับ  

มติที่ประชุม     (สมาชิกสภาฯ ยกมือรับรองโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 5  
       บ้านคลองร่วม   เป็นเอกฉันท์ จ านวน 11 เสียง)  

 

/นายพิเชษฐ.. 
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นายพิเชษฐ เลี่ยวบุ้นกิม 4.โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นคลองซับสิงโต  หมู่ที่ 6 บ้านซับสิงโต 
นายกเทศมนตรีฯ    สภาพคลองเดิม  กว้าง 11.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร   ลาด 1:1  
         โดยการก่อสร้างฝายน้ าล้นคลองซับสิงโต ขนาดสันฝายกว้าง 3.00 เมตร  
      ยาว 11.00 เมตร สูง 1.20 เมตร  ลาด 1:1 พร้อมขุดลอกหน้าฝาย + ท้ายฝาย 
      ขนาดกว้าง 11.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร  ลึก  1.50 เมตร  ลาด 1:1     
      งบประมาณ 300,000 บาท  (สามแสนบาทถ้วน)  
      เหตุผล  เพ่ือให้ประชาชนในพื้นท่ีหมู่ 6 มีน้ าเพียงพอในการใช้อุปโภคส าหรับท า
      การเกษตร   ให้เกษตรกรสามารถปลูกพืชผักได้  ในช่วงฤดูแล้ง  เพิ่ม 
      ประสิทธิภาพการผลิตของชุมชน  ซึ่งจะเป็นการช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ได้ใน
      ระยะยาว 

นายวินัย  บุญเพิ่ม    มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่
ประธานสภาฯ     ประชุมด้วยครับ  

มติที่ประชุม     (สมาชิกสภาฯ ยกมือรับรองโครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นคลองซับสิงโต  หมู่ที่ 6  
      บ้านซับสิงโตเป็นเอกฉันท์ จ านวน 11 เสียง) 
นายพิเชษฐ เลี่ยวบุ้นกิม 5.โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมฝายน้ าล้นคลองสัมพันธ์ หมู่ที่  9  
นายกเทศมนตรีฯ    บ้านซับทรายทอง 
         โดยการซ่อมแซมฝายน้ าล้น ขนาด 7.30 เมตร ยาว 12.70 เมตร และเรียงหิน
      ใหญท่้ายน้ า งบประมาณ 396,300 บาท  
      (สามแสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน)  
      เหตุผล เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่หมู่  9 มีน้ าเพียงพอในการใช้อุปโภคส าหรับท า
      การเกษตร  ให้เกษตรกรสามารถปลูกพืชผักได้ในช่วงฤดูแล้ง  เพ่ิมประสิทธิภาพ
      การผลิตของชุมชน  ซึ่งจะเป็นการช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ได้ในระยะยาว    

นายวินัย  บุญเพิ่ม    มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่
ประธานสภาฯ     ประชุมด้วยครับ  

มติที่ประชุม     (สมาชิกสภาฯ ยกมือรับรองโครงการปรับปรุง ซ่อมแซมฝายน้ าล้นคลองสัมพันธ์  
      หมู่ที่  9  บ้านซับทรายทอง เป็นเอกฉันท์ จ านวน 11 เสียง) 

นายพิเชษฐ เลี่ยวบุ้นกิม 6.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ าล้นคลองหัวช้าง หมู่ที่ 9  บ้านซับทรายทอง 
นายกเทศมนตรีฯ       ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ าล้นคลองหัวช้างพ้ืนที่ปรับปรุง ขนาด  52.05 ตรม. 
      (ตามแบบโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ าล้นคลองหัวช้าง) หมู่ที่ 9 งบประมาณ 
      331,200 บาท (สามแสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) 
      เหตุผล  เพ่ือให้ประชาชนในพื้นท่ีหมู่  9 มีน้ าเพียงพอในการใช้อุปโภคส าหรับท า
      การเกษตร  ให้เกษตรกรสามารถปลูกพืชผักได้ ในช่วงฤดูแล้ง  เพ่ิมประสิทธิภาพ
      การผลิตของชุมชน  ซึ่งจะเป็นการช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ได้ในระยะยาว 
นายวินัย  บุญเพิ่ม    มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่
ประธานสภาฯ     ประชุมด้วยครับ   

/นายวินัย.. 
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นายวินัย  บุญเพิ่ม    มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายอีกหรือไม่  ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่
ประธานสภาฯ     ประชุมด้วยครับ   
มติที่ประชุม     (สมาชิกสภาฯ ยกมือรับรองโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ าล้นคลองหัวช้าง  
      หมู่ที่ 9  บ้านซับทรายทอง เป็นเอกฉันท์ จ านวน 11 เสยีง) 

นายพิเชษฐ เลี่ยวบุ้นกิม 7. โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นคลองวังสุริยา หมู่ที่ 10 บ้านวังสุริยา
นายกเทศมนตรีฯ       สภาพคลองเดิม กว้าง 12.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร ลาด 1:1    
           โดยการก่อสร้างฝายน้ าล้นคลองวังสุริยา ขนาดสันฝายกว้าง 3.00 เมตร   
      ยาว 12.00 เมตร สูง 1.70 เมตร  ลาด 1:1 พร้อมขุดลอกหน้าฝาย + ท้ายฝาย 
      ขนาดกว้าง 14.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร  ลึก 2.00 เมตร  ลาด 1:1  .
      งบประมาณ 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)               
       เหตุผล  เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่หมู่  10  มีน้ าเพียงพอในการใช้อุปโภคส าหรับ
      ท าการเกษตร  ให้เกษตรกรสามารถปลูกพืชผักได้ ในช่วงฤดูแล้ง  เพิ่ม 
      ประสิทธิภาพการผลิตของชุมชน  ซึ่งจะเป็นการช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ได้ใน
      ระยะยาว 

นายวินัย  บุญเพิ่ม    มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่
ประธานสภาฯ     ประชุมด้วยครับ 

มติทีป่ระชุม     (สมาชิกสภาฯ ยกมือรับรองโครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นคลองวังสุริยา หมู่ที่ 10 
      บ้านวังสุริยา   เป็นเอกฉันท์ จ านวน 11 เสียง) 

นายพิเชษฐ เลี่ยวบุ้นกิม 8.โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นคลองยาง หมู่ที่ 12 บ้านวังนคร 
นายกเทศมนตรีฯ       สภาพคลองเดิม กว้าง 15.00 เมตร ลึก 2.70 เมตร ลาด  1:1  
         โดยการก่อสร้างฝายน้ าล้นคลองยาง ขนาดสันฝายกว้าง 2.00 เมตร  
         ยาว  15.00 เมตร สูง 2.00 เมตรลาด 1:1 พร้อมขุดลอกหน้าฝาย + ท้ายฝาย 
      ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร  ลึก 1.50 เมตร  ลาด 1:1   
      งบประมาณ 332,800 บาท (สามแสนสามหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)                            
      เหตุผล  เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่หมู่ 12  มีน้ าเพียงพอในการใช้อุปโภคส าหรับ
      ท าการเกษตร  ให้เกษตรกรสามารถปลูกพืชผักได้ ในช่วงฤดูแล้ง  เพิ่ม 
      ประสิทธิภาพการผลิตของชุมชน  ซึ่งจะเป็นการช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งได้ใน
      ระยะยาว 

นายวินัย  บุญเพิ่ม    มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่
ประธานสภาฯ     ประชุมด้วยครับ 

มติที่ประชุม     (สมาชิกสภาฯ ยกมือรับรองโครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นคลองยาง หมู่ที่ 12  
      บ้านวังนคร   เป็นเอกฉันท์ จ านวน 11 เสียง) 
 
 

/นายพิเชษฐ.. 
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นายพิเชษฐ เลี่ยวบุ้นกิม 9.โครงการก่อสร้างระบบประปา แบบถังเหล็กรูปแบบแชมเปญ  
นายกเทศมนตรีฯ       หมู่ที่ 15 บ้านโพธิ์เงิน 
         โดยการตั้งหอถังเหล็กสูงส่งน้ า สูง 20.00 เมตร ปริมาณความจุไม่น้อยกว่า  
      20.00 ลบ.ม.พร้อม ติดตั้งเครื่องสูบน้ าชนิด ระบบ Supmersible pump  
      ขนาด 1.5 Hp และเดินท่อเมนต์ส่งน้ าพีวีซี ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ความยาว  
      100.00 เมตร หรือจ านวนท่อพีวีซี  ไม่น้อยกว่า 25.00 ท่อน (ตามแบบกรม
      ทรัพยากรน้ าบาดาล ภาค10) งบประมาณ  500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)   
        เหตุผล  เนื่องจากบ้านโพธิ์เงิน หมู่ 15 ได้รับความเดือดร้อนเพราะไม่มีน้ า 
      ใช้อุปโภค น้ าไม่พอประกอบกับน้ าบาดาลใต้ดินน้อยลง จึงท าให้ปริมาณไม่ 
      เพียงพอต่อความต้องการ  
นายวินัย  บุญเพิ่ม    มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่
ประธานสภาฯ     ประชุมด้วยครับ 

มติที่ประชุม     (สมาชิกสภาฯ ยกมือรับรองโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบถังเหล็ก 
      รูปแบบแชมเปญ หมู่ที่ 15 บ้านโพธิ์เงิน เป็นเอกฉันท์ จ านวน 11 เสียง) 

นายวินัย  บุญเพิ่ม    มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายอีกหรือไม่  
ประธานสภาฯ 

นายณัฐวัฒน์ สาธุจรัญ       เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านนายกฯ และคณะผู้บริหาร   ทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ     ผม นายณัฐวัฒน์ สาธุจรัญ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ขอหารือเรื่องน้ าประปา
      ต าบลวังสมบูรณ์มีทั้งหมด 17 หมู่บ้าน  มีถังน้ าประปาของเทศบาลประมาณ 50 
      ถัง แตค่วามลึก 100 เมตร น้ าแห้งเร็ว  ความลึก 60 เมตร  จะใช้น้ าได้นาน 
      หลายปี ซึ่งต่อไปเราจะหามาตรการ อย่างไร เพ่ือลดการขุดเจาะใหม่ ไมท่ าให้ 
      สิ้นเปลืองงบประมาณ บางพ้ืนที่เจาะความลึกไม่เท่ากันเป็นเพราะสาเหตุใด 

นายพิเชษฐ เลี่ยวบุ้นกิม     เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมนายพิเชษฐ เลี่ยวบุ้นกิม 
นายกเทศมนตรีฯ    นายกเทศมนตรีต าบลวังสมบูรณ์ ขออธิบายปัญหาที่เกิดน้ าแห้งเหลือน้อยลง 
      เพราะเนื่องจากมีการท าการเกษตรกันมากขึ้น และความลึกบางพ้ืนที่ไม่อ านวย
      ความสะดวก ครับ 

ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องอ่ืน ๆ 
นายวินัย  บุญเพิ่ม    แนะน าตัวข้าราชการที่มาบรรจุใหม่จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ประธานสภาฯ     ขอเชิญแนะน าตัวด้วยครับ 
 
น.ส.วิจิตตรา ในทอง    เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านนายกฯ และคณะผู้บริหาร ทุกท่าน 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ   ดิฉัน ชื่อ น.ส.วิจิตตรา ในทอง มาบรรจุในต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
      ปฏิบัติงาน เป็นคนภูมิล าเนา ศรีสะเกษ ค่ะ 

นายภาคภูมิ.. 
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นายภาคภูมิ นวลเถลิงศักดิ์ เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านนายกฯ และคณะผู้บริหาร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ทุกท่าน ผม ชื่อนายภาคภูมิ นวลเถลิงศักดิ์ มาบรรจุในต าแหน่งนักวิชาการ
    ศึกษาปฏิบัติการ เป็นคนภูมิล าเนา ร้อยเอ็ด ครับ 

นายวินัย  บุญเพิ่ม  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายอีกหรือไม่  
ประธานสภาฯ 

นายประดิษฐ์ อินทร์ต๊ะ  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านนายกฯ และคณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาฯ   ทุกท่าน ผม นายประดิษฐ์ อินทร์ต๊ะ  รองประธานสภาฯ ต่อจากที่ท่าน 
    ณัฐวัฒน์ สาธุจรัญ กล่าวมาเก่ียวกับน้ าบาดาล ก็ได้เจอกับหมู่บ้านตัวเอง
    ลักษณะบ่อที่มีความลึก 100 เมตร น้ าไมเ่พียงพอ แต่บ่อที่มีความลึก 60 
    เมตร มีน้ ามากกว่า ในส่วนตัวคิดว่าเกิดจากขุดบ่อบาดาล แล้วหย่อนซับ
    เมอร์สไม่ถึงระดับน้ ามากกว่า 

นายณัฐวัฒน์ สาธุจรัญ  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านนายกฯ และคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ   ทุกท่าน ผม นายณัฐวัฒน์ สาธุจรัญ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ มีข้อเสนอ
    ใช้เกรดเดอร์ แทนลูกรัง เนื่องจากมีลูกรังเก่าในถนนที่จะซ่อมแซมเยอะ 
    และถนนลูกรังเหลือน้อย เช่น อย่างหมู่บ้านไม่ต้องใช้ลูกรัง หมู่ที่ 1  
    ,หมู่ที่ 11 ,หมู่ที่ 16,หมู่ที่ 17 และหมู่ท่ี 10 เป็นบางส่วน ครับ 

นายสุชิน ผิวลออ  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านนายกฯ และ  คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ   ทุกท่าน   ผมนายสุชิน ผิวลออ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ขอสอบถามมี
    เจ้าหน้าที่ทางเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์ ได้ลงส ารวจที่ดิน ส.ป.ก หรือ ภทบ. 
    5 ขอรายละเอียดด้วยครับ  

นางนาฏยา วิสุทธิ  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านนายกฯ และคณะผู้บริหาร 
เจ้าพนักงานพัสดุฯ  ทุกท่าน ดิฉันนางนาฏยา วิสุทธิ เจ้าพนักงานพัสดุฯ ส ารวจ ส.ป.ก ก่อนค่ะ 
    ก็จะใช้เอกสารแบบส ารวจ ส าเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน คะ  

นายวินัย  บุญเพิ่ม  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนใดอีกหรือไม่ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ   - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนใดเข้าสภาเทศบาล การ
    ประชุมสภาเทศบาลได้ด าเนินการมาครบทุกวาระแล้ว ขอขอบคุณ สมาชิก
    สภาทุกท่าน และ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอปิดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา      ๑๕.๓๐ น.                                              
 
                                             (ลงชื่อ)         นวรัตน์   พันธุเวช                  ผูจ้ดรายงานการประชุม 
                                                          (นางนวรัตน์   พันธุเวช) 
                                                   เลขานุการสภาเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์  
 

             /ลงชื่อ.. 
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                                              (ลงชื่อ)         วินัย บุญเพ่ิม                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                          (นายวินัย    บุญเพิ่ม)  
                                                   ประธานสภาเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์  
 

 
                 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน    
 
 
                                              (ลงชื่อ)        ณัฐวฒัน์ สาธุจรัญ 
                                                          (นายณัฐวัฒน์   สาธุจรัญ)  
                                               ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
     
 
 
                                              (ลงชื่อ)         ผ่องศรี หลาทอง 
                                                          (นางผ่องศรี   หลาทอง)  
                                                     กรรมการตรวจรายงานการประชุม   
     
 
 
 
                                              (ลงชื่อ)        นิพร ชินค าวงศ์ 
                                                          (นายนิพร   ชินค าวงศ์)  
                                                    กรรมการตรวจรายงานการประชุม       
 
     
 

                     
  


